

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
18		ส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	5,000	เพื่อจัดการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
19		อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อบท.	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	350,000	เพื่อจัดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อบท.	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
20		อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมจริยธรรม	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	200,000	เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมจริยธรรม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
21		อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	5,000	เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
22		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	22,000	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
23		อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	10,000	เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
24		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	5,000	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
25		ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	7,000	เพื่อประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
26		ประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	3,000	เพื่อประชุมประชาคมตำบลบูรณาการจัดทำแผน	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
27		ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	5,000	เพื่อจัดการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
28		มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีจัดสรร รายได้จัดเก็บเอง	5,000	เพื่อดำเนินการโครงการมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ